



สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

คุณไสย ความรู้และเครื่องมือกำจัดศัตรูคู่อาฆาตสมัยโบราณ

“คุณไสย” ความรู้และเครื่องมือกำจัดศัตรูคู่อาฆาตสมัยโบราณ เช่น หนังสควาย กรรไกร ฯลฯ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา สังคมเริ่มมี “พระเครื่อง” เกิดขึ้น พระเครื่องนี้เข้ามาแทนที่บรรดาเครื่องรางของขลังที่ผู้คนในสังคมใช้ก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็น ผ้าประเจียด, ตะกรุด, ผ้ายันต์ และวัตถุมงคลศาสตร์อื่นๆ เพราะพระเครื่องนำเอาพุทธคุณมาผสมผสานกับความเชื่อที่เป็น “ไสยขาว” ทำให้กลายเป็นวัตถุมงคลสำเร็จรูปที่รวมของบรรดาของขลังที่พกพาสะดวก, ง่ายต่อการเอาใจใส่ และร่วมสมัยมากขึ้น

อีกด้านที่เป็น “ไสยดำ” มีไว้กำจัดศัตรูคู่แค้น ดังที่เรามักได้ยินคำว่า “โดนของ” ด้วยการเสกสิ่งต่างๆ เข้าร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ตะปู, เข็ม, หนังส (ควาย) เข้าท้อง ฯลฯ ในภาพยนตร์, ข่าว, ในชีวิตจริงสำหรับบางคน เพราะในสังคมเก่า “คุณไสย” เป็นทั้งความรู้ เป็นเครื่องมือการป้องกันตนเอง และจัดการฝ่ายตรงข้ามในเวลาเดียวกัน ของผู้คนในหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งหนึ่งผู้ที่ขึ้นชื่อว่ามีความสามารถในด้านนี้คือ เขมร หรือ ส่วย คนเขมรเรียกคุณไสยว่า “อำเปอ” หรือ วัตถุที่อยู่ในอำนาจเวทมนตร์ สามารถสั่งให้ไปทำอะไรได้ตามที่ใจต้องการ เช่น หนังสควาย, ตะปู, เข็ม, หนังส, กระจุก, เส้นผม ฯลฯ แต่สิ่งที่น่าสนใจที่ร้ายกาจ และมีผลรุนแรงที่สุดได้แก่ “อำเปอ กรรไกร-เสกกรรไกรเข้าท้อง” ผู้ถูกกระทำจะเสียชีวิตภายในเวลาไม่เกิน 3 วัน เพราะกรรไกรจะเข้าไปตัดลำไส้ภายในร่างกาย แต่ที่รู้กันกว้างขวางคงเป็น “อำเปอ สะแบก-เสกหนังสือ (ควาย) เข้าท้อง” การเสกหนังสือเข้าท้อง จะเอาหนังสือทั้งตัวมาวางตรงหน้า แล้วใช้ต้นหวายขนาดเท่านิ้วมีรอยมนต์เคาะหนังสือนั้น ที่จะค่อยๆ หดตัวเล็กลงๆ จนเท่านิ้วก้อย แล้วจึงสั่งให้ลอยไปเข้าท้องผู้เป็นเป้าหมาย แล้วเสกขยายให้ใหญ่ขึ้นๆ เท่าเดิม ทำให้คับท้องและอืดอืดตายในที่สุด นอกจากนี้ ยังมีคุณไสยประเภทอื่นๆ เช่น คุณไสยที่ทำจากขี้ผึ้ง เส้นผม หนังส ฯลฯ ที่ทำให้คนที่ถูกคุณไสยมีอาการฟันเฟือน บ้าคลั่ง, การฝังรูปฝังรอย ก็อาจทำให้เจ็บป่วยเรื้อรัง ฯลฯ

เมื่อมีการใช้ก็ต้องมีการแก้ไขป้องกัน การถอนคุณไสย มีตั้งแต่การรดหรืออาบน้ำมันรด คุณไสยที่โดนก็จะออกจากร่างกายออกมา, การกินยาสมุนไพร เช่น ยาแก้คุณไสยที่ทำให้เป็นบ้า จะใช้รากชะอม ส้มป่อย รากกระถิน พืมาวน ตะปูที่ตอกโลงศพ และถ่านที่เขาเผาผี 7 ชั้นมาผสมรวมกันด้วยด้ายดำต้มดื่ม, การสวดมนต์ถอน ฯลฯ ส่วน การป้องกัน ก็ด้วยการพกพาพระเครื่อง แต่ก่อนหน้าที่ยังไม่มีก็ใช้ตะกรุด, ผ้ายันต์, รากไม้บางชนิด, มนต์บังตัวไม่ให้ถูกทำของ ฯลฯ แน่แน่นอนว่าไสยศาสตร์ก็มีจุดอ่อน และบางครั้งก็ทำอะไรบางคนไม่ได้ นั่นก็คือคนที่มีความดี (คือร่างกายสดชื่น จิตใจสงบดี สุขภาพกายใจดี) ทุกวันนี้การใช้ไสยศาสตร์ทำลายศัตรูคู่อาฆาตไม่ค่อยมีให้เห็น เพราะเป็นเรื่องที่ต้องแอบทำด้วยความผิดและการแก้แค้น แต่ที่สำคัญคือคนที่มีความดีจริงลดน้อยลงนั่นเอง

คุณไสย คือ การทำพิธีทำร้ายคู่ต่อสู้ที่เป็นศัตรู โดยการเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปในตัว หรือฝังรูปฝังรอย โดยหลักๆ แล้วเราจะแบ่งคุณไสยออกเป็น 2 สายหลักคือ คุณไสยมนต์ขาว และคุณไสยมนต์ดำ คุณไสยมนต์ดำ นั้นมีด้วยกัน 4 ประเภท ตามลักษณะของพิธีการและการกระทำ ได้แก่ 1.การเสกเข้าท้อง : คือการใช้สิ่งของที่น่ามาเสกเข้าไปในร่างกายของคนที่ต้องการ เพื่อประทุษร้าย เช่น ตะปู หนังสควาย 2.ใช้คุณไสยเข้าควบคุม : คือการใช้



สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

คาถาอาคมเข้าไปควบคุม เช่น ผังรูปผังรอย ทำเสน่ห์ยาแฝด ถือเป็นคุณไสยควบคุมชนิดหนึ่ง 3.ใช้สำหรับป้องกัน : เป็นทำคุณไสยเพื่อปกป้อง ทั้งตัวเองและคนอื่น เป็นความเชื่อที่มีในบ้านเรามากที่สุด เช่น การทำตระกุด หรือกำไล ข้อมือ จี้ที่लगาคม เป็นต้น 4.ใช้สำหรับโจมตี : คือการใช้คุณไสยไปโจมตี เช่น การใช้ควายธนู หรือ กุมารทอง เป็นต้น

วิธีแก้คุณไสยดำ ทำได้หลายวิธี ขั้นตอนคือให้ลองใช้สติแยกแยะด้วยตัวเองก่อน หากมั่นใจว่าตัวเองโดนทำคุณไสยแล้วขั้นต่อไปคือให้รีบปรึกษาพระหรือครูบาอาจารย์ที่มีวิชา เพื่อแก้ไข ทางที่ดีคืออาจจะพกเครื่องรางไว้สำหรับป้องกันก็ได้เหมือนกัน ซึ่งตั้งแต่โบราณมาแล้ว ความเชื่อเรื่องการเสกของไม่ดีหรือคุณไสยต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่ลึกลับแต่ก็เคยมีคำกล่าวขานมาต่อๆกันว่ามีอยู่จริง แต่ถึงกระนั้นวิทยาศาสตร์ต่างๆ ได้มีการพิสูจน์กันมากขึ้นเรื่อยๆ ในเรื่องนี้ มีข้อมูลจาก ผศ.นพ.ฐิติ จันทรเมฆา หน่วยศัลยศาสตร์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ศูนย์หัวใจ สิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้โพสต์ข้อความ เป็นเรื่องราว เชิงวิทยาศาสตร์ ของคุณไสยที่มีความเชื่อเรียกกันว่าการนเสกคุณไสยของเข้าห้อง โดยระบุว่า เคยได้ยิน การถูกเสกหนึ่งควายเข้าห้อง หรือกระทั่งถูกเสกเส้นผม ตะปู ฟันเข้าร่างกายใหม่ ซึ่งคนใช้ส่วนใหญ่มักจะมีอาการปวดท้อง จนต้องพึ่งไสยศาสตร์ ให้ผู้มีวิชาอาคมดึงเส้นผม ตะปู ออกมาจากร่างกาย ดูแล้วน่ากลัวสยองขวัญ โดนคนเสกคุณไสยของเข้าแล้ว แต่จริงๆ มันไม่ใช่คุณไสย

จากการที่ได้มีการผ่าตัดคนไข้ซึ่งมีเนื้องอกในช่องอกซึ่งมีขนาดใหญ่หลายๆ ผ่าออกมาจะมีผมพันหรือบางส่วนของผิวหนังด้วยร่วมกับหัวสิวและน้ำมัน คนไข้ไม่ได้โดนคุณไสย DERMOID CYST หรือ TERATOMA มันคือเนื้องอกชนิดไม่ใช่เนื้อร้ายหรือมะเร็งนั่นเอง เกิดจากเซลล์ผิวหนังเจริญผิดตำแหน่งตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์ มีลักษณะเป็นถุงแยกออกจากอวัยวะข้างเคียง ในถุงนั้นประกอบด้วยอากาศ ของเหลว ไขมัน หรือเซลล์ผิวหนัง เช่น กระจุก ฟัน ลูกตา เล็บ หรือเส้นผมแบบในรูปแนบ (สยองมาก) บางครั้งเรียกว่าแฝดปรสิตร พบได้บ่อยที่รังไข่ ช่องอกและช่องท้อง (ดูเหมือนอ้วนโดยไม่ทราบสาเหตุก็อาจจะเกิดจากอันนี้ได้) ตามลำดับ วิธีการรักษา ปาดออกสถานเดียว ยารักษาไม่ได้ แน่แน่นอนว่าหมอฝึก็เอาออกไม่ได้ชั่วร์แบบที่เอาไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ห่านมาคสังๆเอาออก ผู้ป่วยมักเจอก้อนนี้โดยบังเอิญหรือเจอเมื่อมีอาการก้อนไปกดเบียด มักเจอในเด็กและวัยรุ่น เมื่อเจอแล้วให้พบแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญเพื่อการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : มติชน จำกัด <https://shorturl.asia/zZTJb/> Home Sweet Home

<https://shorturl.asia/loKnr/> nationtv <https://shorturl.asia/W8NCm>